



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)

**โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน :** วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ โรงเรียนไชยวานนาเลิง คึงสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๑๐ คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะพัฒนาระบบการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ให้แก่นักเรียนต่อไป และมีวิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง



**โครงการหน่วยทะเบียนรถเคลื่อนที่ :** วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการหน่วยทะเบียนรถเคลื่อนที่ เพื่้ออกมาบริการรับชำระภาษีรถ ตรวจสอบสภาพรถ ทำประกันภัยคุ้มครองให้แก่ผู้ประสบภัยทางถนนและดำเนินการทางทะเบียนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลิง ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ : วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ..... และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร พ.ศ..... โดยมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ และนำกฎหมาย ทั้ง ๒ ฉบับ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ , การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง ตลาด และ ร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร ฯลฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่าว



การประชุมอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ: วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC ) เพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖



**พิธีมอบเกียรติบัตร รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย : วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖** องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ระดับหน่วยงาน สถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ ได้รับเกียรติบัตร ซึ่งได้มอบหมายให้ นางภคพร จันทคล้าย เลขานุการนายก อบต. และ นางปัทมร วงษ์ศรีแก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมเกียรติบัตรดังกล่าว ณ โรงแรมเพชรรัชต์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด



**การประชุมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖** คณะกรรมการแปรญัตติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดประชุมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมให้ข้อมูลต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่งมอบขยะอันตรายที่ได้จากการรวบรวม ในการจัดซื้อขยะรายเดือนของกองทุนขยะเพื่อมาปนกิจตำบลนาเลิง เช่น ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ จำนวน ๒๓๖ กิโลกรัม , หลอดไฟ จำนวน ๑๕๖ กิโลกรัม , ภาชนะที่บรรจุสารเคมี ๒๓๔ กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น ๖๒๖ กิโลกรัม โดยส่งมอบ ณ จุดรวบรวมขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด



การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้านสิ่งแวดล้อม : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้มอบหมายให้ เลขานุการนายก ฯ รองปลัด อบต. นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการพร้อมผู้ช่วยงานสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนหน่วยงาน นำเสนอ ผลงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด



การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฯลฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่าว และส่งร่างดังกล่าวให้นายอำเภอ เสนอพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ต่อไป



**การทำลายบัตรเลือกตั้ง ฯ** วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลือกตั้งในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ในการเลือกตั้ง นายก อบต.นาเลิง และ สมาชิกสภาฯ อบต.นาเลิง เมื่อครั้งการเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการทำลายบัตรและผู้ช่วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการทำลายด้วยวิธีเผา



**โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง :** วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวแทนชุมชนและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง อุทสาหกรรมและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจการจ้างต่างๆ โดยได้รับเกียรติ นางสดุดี ศรีวงศ์ษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



**การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ** : วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่และคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด เพื่อประชุมแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยใช้เป็นกรอบในการ เบิกจ่ายของงบประมาณประจำปีงบประมาณต่อไป



**การตรวจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”**: วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประเมินตามมาตรฐานความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการตรวจฯ ซึ่งได้มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายภาคส่วนราชการร่วมประเมิน



**โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วน ตำบลและ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข** : วันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วน ตำบลและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ โดยจัดอบรมหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกร้า อำเภอกงหราจังหวัดระยอง และนายทรงศักดิ์ เลิศลำหวน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้อิโวกาและร่วมถ่ายรูปกับคณะศึกษาดูงาน



คณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ รอบสุดท้าย ของชุมชนขนาดเล็ก (S) : วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ รอบสุดท้าย ของชุมชนขนาดเล็ก (S) เพื่อตรวจ การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะชุมชนของ ชุมชนบ้านคิ่งสะอาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเลิง



การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจการประปา ฯ : วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจการประปา ออกตรวจประเมินสถานีผลิตน้ำประปา ในตำบลนาเลิง จำนวน ๖ สถานี เพื่อตรวจกระบวนการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย พร้อมนิเทศน์การทำงานแก่ผู้ดูแลระบบประปาให้ดำเนินการผลิตน้ำประปาให้ตรงตามมาตรฐานฯ และออกสำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการผลิตน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



การร่วมรับรางวัล จากการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” : วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้ารับรางวัลชมเชย จากการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด



การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ : วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวน ๑๐๐ ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอทราบและแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร ขั้นตอนและวิธีการการแปรรูปขยะถุงพลาสติกให้กลายเป็นบล็อกปูพื้นถนนและอิฐก่อสร้าง ฯ ณ โรงงานกำจัดถุงพลาสติกและเศษพลาสติกเพื่อแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้นและซ่อมแซมถนนของ อบต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด



โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง : วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมรับฟังการอบรม หลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พร้อมทดสอบความรู้ โดย นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย หัวหน้าสำนักงานปลัด พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทดสอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง





การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ : วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีข้อพิจารณาราชการสำคัญ เช่น รายงานงบประมาณกองทุนฯ , การรายงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ การพิจารณาร่างแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯลฯ



การฝึกการใช้โปรแกรมระบบอัตโนมัติ(Naleng - E Smart) : วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการอบรม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง อบต.นาเลิงทุกส่วนราชการ ในการฝึกการใช้โปรแกรมระบบอัตโนมัติ ในการรับแจ้งเหตุ ปัญหาความเดือนร้อน การแก้ไขรายงานผลการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทราบ (Naleng - E Smart) ที่อบต.นาเลิง พัฒนาระบบร่วมกับ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนาระบบการรับแจ้งและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วต่อไป โดยจะเริ่มใช้งาน ประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖



การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณากันเงินงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน ของข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฯลฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณากันเงินงบประมาณดังกล่าว



การรับซื้อขยะ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ : วันที่ ๒๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน ๔๒๐ครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง